

(สำเนา)

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันและคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง และทุนรัฐบาล
ตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนสำหรับผู้ที่มิสถาบันการศึกษาที่มีความโดดเด่นในต่างประเทศตอบรับให้เข้าศึกษา/
ผู้ที่กำลังศึกษาในสถาบันการศึกษาที่มีความโดดเด่นในต่างประเทศ (ทุนบุคคลทั่วไป)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงาน ก.พ. ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคล
เพื่อรับทุนสำหรับผู้ที่มิสถาบันการศึกษาที่มีความโดดเด่นในต่างประเทศตอบรับให้เข้าศึกษา/ผู้ที่กำลังศึกษา
ในสถาบันการศึกษาที่มีความโดดเด่นในต่างประเทศ (ทุนบุคคลทั่วไป) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันและคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวงและทุนรัฐบาล
ตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้า
รับการประเมินความเหมาะสมในการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนสำหรับผู้ที่มิสถาบันการศึกษาที่มีความโดดเด่น
ในต่างประเทศตอบรับให้เข้าศึกษา/ผู้ที่กำลังศึกษาในสถาบันการศึกษาที่มีความโดดเด่นในต่างประเทศ (ทุนบุคคล
ทั่วไป) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปแล้ว นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันและคัดเลือกฯ ได้ประมวลผลการประเมินความเหมาะสม
ของบุคคลเพื่อรับทุนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนดังกล่าว ดังต่อไปนี้

รอบที่ 1 สมัครคัดเลือกตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 20 มกราคม 2566 จำนวน 5 ทุน

ลำดับที่ 1	ได้แก่	เลขประจำตัวสอบ	1	นายรัชชัย	อภิเดชกุล
ลำดับที่ 2	ได้แก่	เลขประจำตัวสอบ	5	นายวิศรุต	จันทร์สุข
ลำดับที่ 3	ได้แก่	เลขประจำตัวสอบ	3	นายวสุ	สุรวัดณะโรจน์

ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิได้รับทุนข้างต้นนี้ รายงานตัวโดยดาวน์โหลดเอกสารการรายงานตัวที่
<https://www.ocsc.go.th/node/7389> กรอกรายละเอียด พร้อมแนบภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือ
สำเนาหนังสือเดินทาง (passport) ส่งให้สำนักงาน ก.พ. ทาง e-mail ที่ nitcharee@ocsc.go.th ภายใน 10 วัน
นับจากวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิการรับทุน

การตรวจสอบคุณภาพและอนามัยจากคณะกรรมการแพทย์ของ ก.พ.

สำนักงาน ก.พ.จะส่งเอกสารการตรวจสอบคุณภาพและอนามัยไปให้ผู้มีสิทธิได้รับทุนตามที่อยู่ที่ให้ไว้ในใบสมัครคัดเลือกทางไปรษณีย์ และทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ทั้งนี้ขอให้ผู้มีสิทธิได้รับทุนไปตรวจสอบคุณภาพและอนามัยจากคณะกรรมการแพทย์ของ ก.พ. ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ ก.พ.กำหนด หรือจากแพทย์อื่นที่ทางการของประเทศที่กำลังศึกษาอยู่รับรอง โดยใช้แบบฟอร์มการตรวจสอบคุณภาพและอนามัยของคณะกรรมการแพทย์ของ ก.พ.

หากผู้ใดไม่ไปรายงานตัว หรือไปรายงานตัวแล้วไม่รับการตรวจสอบคุณภาพและอนามัยจากคณะกรรมการแพทย์ของ ก.พ. ตามวัน เวลาที่กำหนด โดยมีได้แจ้งให้สำนักงาน ก.พ. ทราบจะถือว่าสละสิทธิในการรับทุนครั้งนี้

อนึ่ง ก.พ. จะพิจารณาเพิกถอนการให้ทุนแก่ผู้ได้รับทุน หากเข้ากรณีหนึ่งกรณีใด ดังนี้

1. ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพและอนามัยจากคณะกรรมการแพทย์ของ ก.พ.
2. เป็นผู้มีคุณสมบัติเสื่อมเสีย หรือไม่อยู่ในมาตรฐาน หรือไม่เหมาะสม หรือไม่ประพฤติตนตามแนวทางที่ ก.พ. กำหนด
3. เป็นผู้มีภาระผูกพันในการขอใช้ทุน
4. หลีกเลียง ละเลยการรายงานตัว การอบรม และการทำสัญญาตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด
5. หลีกเลียง หรือพยายามหลีกเลียงไม่เข้าศึกษาต่อในระดับ สาขาวิชา สถานศึกษา และประเทศตามที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัครคัดเลือก
6. หลีกเลียง หรือพยายามหลีกเลียงกำหนดการเดินทางไปศึกษาต่อ
7. ไม่เดินทางไปศึกษาภายในวันที่ 30 กันยายน 2565
8. อื่น ๆ ตามที่ ก.พ. หรือสำนักงาน ก.พ. กำหนด

ประกาศ ณ วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2566

(ลงชื่อ) นนทิกร กาญจนะจิตรา

(นายนนทิกร กาญจนะจิตรา)

ประธานกรรมการ

สำเนาถูกต้อง



(นายองอาจ สีนอภา)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ